

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA DƯỢC

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ:1 Năm học: 2021 - 2022

Mã học phần: 71PHMP 10042 Tên học phần: TÂM LÝ Y HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC Y DƯỢC Lần 1

Mã nhóm lớp HP: K27 DU 1, 2

Thời gian làm bài: 7 ngày

Hình thức thi: **Tự luận**

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ):

- Upload file bài làm (word).

PHẦN 1. TÂM LÝ Y HỌC (4 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Bạn hãy trình bày tổng quan về tâm lý y học và tâm lý của nhân viên y tế

Gợi ý trả lời:

- Tâm lý y học: khái niệm, Bản chất tâm lý người, Bản chất tâm lý người bệnh và ý nghĩa của nghiên cứu tâm lý y học
- Những phẩm chất và năng lực phải có của nhân viên y tế

Câu 2 (2.0 điểm): Bạn hãy đọc câu chuyện bên dưới, sau đó sử dụng lý thuyết đã học và vấn đề được nêu trong câu chuyện để phân tích động cơ (tâm lý của nhân viên y tế) thúc đẩy người Dược sĩ phải quan tâm đến lĩnh vực dược lâm sàng.

Câu chuyện về Dược sĩ lâm sàng tại hội sức tích cực: Giảm 1/5 tử vong và 3/4 tác dụng phụ của thuốc

Vai trò ngày càng trở nên không thể thiếu của dược lâm sàng trong hội sức tích cực đã được các đại biểu thảo luận xuyên suốt trong Hội nghị Dược lâm sàng lần II do Hệ thống y tế Vinmec tổ chức ngày 5/10. Hội thảo đã thu hút hơn 150 dược sĩ, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đặc biệt là các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tham dự.

Tại Hội thảo, các GS J. Christopher Farmer (Nguyên Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Mayo Clinic); dược sĩ lâm sàng Caitlin S. Brown (Bệnh viện Mayo Clinic - Rochester, Minnesota - Mỹ); dược sĩ lâm sàng Cameron Livingstone (Hệ thống y tế Alfred– Úc); TS.BS Lưu Ngân Tâm (Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội dinh dưỡng lâm sàng TP HCM), TS.DS Phan Quỳnh Lan (GD Dược Hệ thống Y tế Vinmec) đã có những bài báo cáo, tham luận và chia sẻ được nhiều đại biểu quan tâm.

Dược lâm sàng là công tác tư vấn - thông tin thuốc, kiểm soát sử dụng thuốc trong bệnh viện nhằm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho người bệnh.

“Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, dược sĩ lâm sàng đã góp phần giảm tỉ lệ tử vong 22%, giảm tác dụng phụ của thuốc 74%; giảm 1,5 ngày điều trị trung bình và hàng trăm nghìn đô la của người bệnh hồi sức tích cực mỗi năm. Những con số nói trên đang khẳng định vai trò ngày càng trở nên không thể thiếu trong hội sức tích cực để người bệnh được chăm sóc và điều trị tốt hơn” - Dược sĩ Caitlin S. Brown, chuyên sâu về lĩnh vực thần kinh tích cực và cấp cứu, Bệnh viện Mayo – Rochester (Mỹ) đã chia sẻ những nghiên cứu cho thấy về tầm quan trọng của công tác dược lâm sàng tại Hội thảo.

Các báo cáo, tham luận, chia sẻ tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề dược và sử dụng thuốc hiện đang được ngành y tế quan tâm như: Hoạt động dược lâm sàng trong lĩnh vực Hồi sức cấp cứu; Vai trò của dược sĩ lâm sàng trong nhóm chăm sóc hồi sức tích cực; Triển khai chương trình quản lý sử dụng thuốc kháng sinh trong Hồi sức tích cực; An toàn trong sử dụng thuốc; Giám sau, an thần và ngăn ngừa loạn thần tại hồi sức cấp cứu; Hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân nặng; Chiến lược dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân nặng,

PHẦN 2. ĐẠO ĐỨC Y HỌC (4 điểm)

Câu hỏi: Bạn đang là sinh viên năm thứ nhất ngành Dược và sẽ trở thành Dược sĩ trong 5 năm tới. Bạn có suy nghĩ về thực hành đạo đức của người Dược sĩ trong tình hình đại dịch COVID 19 đã, đang và sẽ tiếp tục gây những tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân và hoạt động xã hội trên khắp thế giới.

Gợi ý trả lời:

Cơ sở lý thuyết về đạo đức, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp (0,5 đ);

- Đạo đức cần có của nhân viên y tế (0,5 đ);

- Phân tích 7 điều quy định của Bộ Y tế về đạo đức hành nghề đối với dược sĩ (1 đ);

- Liên hệ bản thân thực hành đạo đức nghề nghiệp ngay trong thời gian học tập tại trường đại học Văn Lang (2 đ);

QUY ĐỊNH FORMAT BÀI NỘP (2 ĐIỂM)

+ Sạch đẹp và đúng theo hướng dẫn về format bài làm.

+ Các lỗi cơ bản trong trình bày, lỗi chính tả sẽ bị trừ điểm

- Format theo trang A4;

- Page: Left: 2,5 cm; Right: 2,0 cm; Top: 2,0 cm và Bottom: 2,0 cm.

- Font: Times New Roman, size 12 (text chính), line spacing: 1,5.

- Đánh số trang theo thứ tự trang 1, 2, 3....., đánh số giữa trang giấy, font arial, size 8.

Ngày biên soạn : 30/10/2021

Giảng viên biên soạn đề thi :

ThS. Lý Thị Phương Hoa – TS. Nguyễn Thị Hồng Hương



Ngày kiểm duyệt : 01/11/2021

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi :

TS. Nguyễn Thị Hồng Hương

